

ข้อมูลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ชื่อทุนการศึกษา	: ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
หน่วยงานที่ให้ทุน	: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลักษณะทุน	: ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร)
คุณสมบัติ	: เป็นผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จำนวนทุนที่ได้/ปี	: ปีละ 384 ทุน (สพฐ. 240 ทุน สอศ. 144 ทุน) เริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2550 สิ้นสุดปีการศึกษา 2564
จำนวนเงินทุน	: 30,000 บาท (เบิกจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 15,000 บาท) โดยผ่านสถาบันอุดมศึกษา
วิธีการคัดเลือก	: ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ

ความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ด้วยการสนับสนุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา สามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยดำเนินโครงการระหว่างปีการศึกษา 2547 - 2562 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2563 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ปีละ 480 ทุน เป็นเวลา 10 ปี ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4,800 ทุน ใช้งบประมาณ 528 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์กรอบพื้นที่ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทุกปีการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา 2547, 2548, 2549 และ 2550 ได้เห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและสามเณรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ 240 ทุน (รวมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ 8 ทุน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีละ 144 ทุน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ 96 ทุน ตลอดทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีดังกล่าวมีนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการกระจายอยู่หลายจังหวัดและหลายสังกัด ซึ่งอาจมีการย้ายสถานที่เรียนหรือเลื่อนระดับการศึกษา จึงทำให้ยากต่อการดูแลและติดตาม อีกทั้งครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอาจมีการย้ายหรือสับเปลี่ยน จึงจำเป็นต้องมีการจัดวางแนวทางการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่รับทุน เพื่อให้ได้รับการดูแลและส่งต่อให้เรียนในระดับต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายโครงการ ตลอดจนสามารถเรียนอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถติดตามการรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อมีนักเรียนทุนการศึกษาโอนหรือย้ายสถานศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้ได้รับการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี รวมถึงการได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ ตลอดจนให้มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี รวมทั้งให้การดูแลในการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสถานศึกษาและทุกหน่วยงานมีนักเรียนทุนร่วมเป็นเจ้าของในการดำเนินโครงการ ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาตามโครงการได้เสนอแนวทางดำเนินงานไว้ 4 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี การติดตามประเมินผลการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีและการส่งต่อนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

** ผู้ประสงค์ขอรับทุนโปรดติดตาม ข้อมูลการรับสมัครจากหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา **